

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2023

Số: 13977/CTHADS-VP

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền

Thực hiện Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống THADS, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh thông tin những nội dung liên quan đến việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ những nguồn tin Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh nhận được, thời gian qua nhiều đối tượng, tổ chức có hành vi lôi kéo các bị hại trong vụ án Alibaba hứa hẹn sẽ tác động để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, nhanh chóng lấy lại tiền bồi thường cho các bị hại. Theo đó, một số đối tượng tự xưng đại diện Văn phòng luật sư liên hệ với bị hại để ký hợp đồng ủy quyền nộp đơn yêu cầu thi hành án tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh. Bị hại sẽ ứng trước tiền phí (5-10 triệu đồng) và sau khi được thi hành án, các đối tượng sẽ được hưởng 15% số tiền bị hại được bồi thường. Từ đó, dễ có nguy cơ dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản.

Từ những nội dung trên, nay Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh thông tin như sau:

1. Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 8015/KH-CTHADS ngày 22/5/2023 về việc tiếp nhận yêu cầu, thụ lý và tổ chức thi hành án đối với Bản án số 607/2022/HSST ngày 29/12/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án số 300/2023/HSPT ngày 19/5/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba), về nội dung: thành lập tổ tiếp nhận yêu cầu, thụ lý ra quyết định thi hành án và tổ Chấp hành viên tổ chức thi hành án để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án (gồm 4.548 bị hại với số tiền bồi thường hơn 2.445 tỉ đồng).

2. Về việc tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án:

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại: Bộ phận Một cửa và Phòng Tiếp công dân tại Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 372A, Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

Việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án trực tiếp đều được thực hiện tại trụ sở Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh và được thụ lý, tổ chức thi hành án theo đúng quy định pháp luật, không chịu tác động từ bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

Trường hợp đương sự có khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục yêu cầu thi hành án vụ án Alibaba, thì có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trực tuyến qua Hệ thống Hỗ trợ trực tuyến THADS tại địa chỉ: <https://httthads.moj.gov.vn> hoặc gửi email đề nghị hỗ trợ vào hộp thư điện tử của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh địa chỉ: nhandonalibaba.hcm@moj.gov.vn hoặc hotroalibaba.hcm@moj.gov.vn, để công chức được phân công tiếp nhận, thụ lý yêu cầu thi hành án trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn.

3. Đề nghị các đương sự trong vụ án Alibaba thực hiện theo thông báo nêu trên của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp có thông tin phản ánh đề nghị gọi theo đường dây nóng số 1900555529 của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết theo quy định.

Trên đây là Thông cáo báo chí của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc thụ lý đơn yêu cầu thi hành án vụ Alibaba, trân trọng gửi tới các cơ quan truyền thông, báo chí, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS TP Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

- Các cơ quan truyền thông;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: B/c.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Bình Hà